

ต้องเข้ากระบวนการสรรหาใหม่

- ‘หมออุดม’ชี้ถ้าอยากนั่ง ‘นายก-กก.สภา’ อีก
- ‘มม.’ โลงไม่ต้องยื่นบัญชี-‘มธ.’ ได้สภาชุดใหม่

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศเรื่องกำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 102 (ฉบับที่) พ.ศ.2561 แก้ไขโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 21/2551 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และให้ยกเลิกการแสดงผลบัญชีทรัพย์สินของนายกสภา และกรรมการสภาในสถาบันอุดมศึกษา และรวมถึงตำแหน่งประธาน กรรมการและเลขาธิการ โดยในส่วนของอธิการบดี และรองอธิการบดี ยังคงต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินฯตามเดิมนั้น ขณะนี้มหาวิทยาลัยที่กรรมการสภา และนายกสภาลาออกไปแล้ว ได้สอบถามเข้ามาว่าจะกลับเข้าสู่ตำแหน่งอัตโนมัติได้หรือไม่ ซึ่งตนยืนยันว่าไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะการลาออกมีผลไปแล้ว ดังนั้น หากอยากกลับมาทำงานต้องเข้าสู่กระบวนการสรรหาใหม่ เชื่อว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 2 เดือน

“ยอมรับว่า ป.ป.ช.ออกประกาศช้า แต่

กรรมการสภา และนายกสภาที่ลาออก ก็ใจร้อนเกินไป ทั้งที่ผมบอกให้รอ เพราะ ป.ป.ช.เองต้องพิจารณาไตร่ตรองให้ถี่ถ้วน ถึงเวลานี้ขอให้มหาวิทยาลัยเร่งดำเนินการสรรหา เชื่อว่าผู้ที่ลาออกไปแล้วจะได้กลับเข้ามา เพราะทุกคนก็อยากทำงานต่อเนือง เพื่อให้มหาวิทยาลัยเดินหน้าต่อไปได้” นพ.อุดมกล่าว

นพ.โกธสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) กล่าวว่า ถือเป็นเรื่องดี โดยกรรมการสภา มม.ต่างรู้สึกโล่งใจ เพราะรอดูท่าทีของ ป.ป.ช.อยู่เช่นกัน ซึ่งที่ผ่านมา มม.เคยมีมติว่า หาก ป.ป.ช.ยังยืนยันให้ยื่นบัญชีทรัพย์สินฯกรรมการสภาเตรียมจะยื่นลาออกยกชุดรวมถึงตนด้วย

“จนถึงขณะนี้ กรรมการสภา มม.ยังไม่มีใครลาออก เนื่องจากเราได้เตรียมตัวอย่างดี โดยได้หารือ และมีมติร่วมกันว่าจะรอดูท่าทีของ ป.ป.ช.ก่อน หากใกล้ถึงเวลาแล้ว

ป.ป.ช.ยังไม่ปรับปรุงแก้ไขตำแหน่งที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ ทุกคนก็พร้อมจะลาออก โดยกรรมการสภาทุกคนได้ทำหนังสือลาออกไว้แล้ว แต่เมื่อมีการแก้ไข ทุกคนก็พร้อมทำงานต่อไป ซึ่งถือเป็นเรื่องดี” นพ.โกธสิทธิ์

กล่าว

นางเกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่า ในส่วนของ มธ.ในช่วงที่รอ ป.ป.ช.แก้ปัญหา ได้ดำเนินการสรรหาสภา มธ.ชุดใหม่ ซึ่งก็ดำเนินการได้ตามกระบวนการ ส่วนหนึ่งเพราะมั่นใจว่า ป.ป.ช.จะแก้ไขปัญหาได้ ทั้งนี้ การที่ ป.ป.ช.มีประกาศแก้ไข ยกเว้นตำแหน่งกรรมการสภา และนายกสภา ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ ถือเป็นเรื่องดี และขณะนี้ มธ.ได้สรรหาสภาชุดใหม่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ ส่วนกรรมการสภา และนายกสภา มธ.ชุดใหม่จะมีใครบ้างนั้น ยังเปิดเผยไม่ได้ เพราะอยู่ในขั้นตอนเสนอรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ